



## TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

### TÂM THƯ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN TRONG DỊP “QUYÊN GÓP CHO NGÂN SÁCH MỤC VỤ GIÁO PHẬN NĂM 2023”

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 02 năm 2023

**Kính gửi:** *Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chứng Sinh  
Quý Chức việc Giáo xứ và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.*

**Quý Cha và anh chị em trong gia đình Giáo phận thân mến,**

Chúng ta chắc hẳn vừa trải qua những ngày đầu Xuân mới Quý Mão 2023 trong bầu khí vui tươi và ấm áp tình gia đình. Hòa chung niềm vui tạ ơn và chúc tụng Chúa Xuân, tôi thân ái gửi đến quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chứng sinh, quý Chức việc và toàn thể anh chị em lời chào chúc bình an, thánh thiện. Nguyễn xin phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ dồi dào trên anh chị em.

Là mục tử Giáo phận Đà Nẵng, tôi hằng dõi theo cuộc sống của anh chị em và luôn nhớ cầu nguyện cho mọi người trong những giờ kinh lễ. Dầu biết rằng cuộc sống vẫn còn đó những bộn bề lo toan, những khó khăn chồng chất; nhưng với niềm tin, chúng ta hãy phó dâng tất cả cho Thiên Chúa là Cha luôn quan phòng yêu thương chăm sóc mọi người. Lời Thánh vịnh 36 mời gọi chúng ta: “*Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay*”.

Trong niềm tin tưởng ấy, tôi muốn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân đến quý Cha, quý Tu sĩ, Chứng sinh, quý Chức việc và từng anh chị em trong gia đình Giáo phận vì bao năm tháng qua đã luôn quan tâm, yêu thương và cộng tác xây dựng Giáo phận ngày một phát triển. Sự hy sinh và lòng quảng đại của anh chị em khi đóng góp cho Ngân sách Mục vụ Giáo phận được tổ chức hằng năm đã nói lên tất cả những điều ấy.

Kính thưa quý Cha và anh chị em! Công nghị Giáo phận vừa qua đã hoạch định hướng đi cho chúng ta trong thời gian đến là *Hiệp nhất, cùng sống Đức tin và loan báo Tin Mừng*. Trong những điểm cụ thể được đề ra, có việc quan tâm đặc biệt đến những vùng truyền giáo. Vậy để có đủ điều kiện chăm lo và phát triển các điểm truyền giáo này, Giáo phận cần đến sự trợ giúp của tất cả anh chị em. Chính vì thế, trong tình gia đình, qua bức tâm thư này, tôi tha thiết kêu gọi anh chị em, tùy theo khả năng Chúa ban cho mỗi người, tiếp tục yêu thương, cộng tác tham gia xây dựng Giáo phận, cách riêng chăm lo cho các vùng truyền giáo, qua chương trình “*Quyên góp cho Ngân sách Mục vụ Giáo phận tài khóa 2023*” vào *Chúa Nhật I Mùa Chay, ngày 26 tháng 02 năm 2023* tại mỗi Giáo xứ, Giáo họ trong toàn Giáo phận.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, Thánh cả Giuse và chân phước Anrê Phú Yên, xin Thiên Chúa đổ tràn ơn phúc trên quý Cha và anh chị em; che chở và gìn giữ mọi người được bình an; và xin Người trả công bội hậu cho hết thầy anh chị em, vì tình yêu mến, đã luôn quảng đại đóng góp, cộng tác xây dựng Giáo phận nhà.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý Cha cùng anh chị em một Mùa Chay thánh thiện và tràn đầy ân sủng của Chúa Kitô.

Giám mục của anh chị em,



**Giuse Đặng Đức Ngân**  
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng